
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          กัญชา  

ปลดล็อกกัญชา 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, ผจก.รายวัน, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, 
แนวหน้า, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ผจก., plewseengern, sondhitalk) 
     - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กห. กล่าวถึงการปลดล็อกการใช้กัญชา โดยมีการออกกฎระเบียบและ
ข้อบังคับตามหลัง ทำให้เกิดผลกระทบในหลายมิติ ว่าทราบอยู่แล้วว่าต้องมีผลกระทบแน่นอน และวันนี้ได้ตั้ง คกก.ขึ้นมาแล้ว 
โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เป็นประธาน ระหว่างที่รอ พ.ร.บ.ที่ยังไม่ออกมา แต่ได้มีการออก
กฎกระทรวงมาใช้ก่อน สิ่งสำคัญที่สุดสื่อมวลชนต้องช่วยกันสร้างความเข้าใจและย้ำเตือนว่าไม่เคยใช้ก็อย่าไปลองใช้ เพราะมี
ผลต่อสุขภาพ ถ้า พ.ร.บ.ดังกล่าวออกมาก็จะมีบทลงโทษตามมาอีก ต้องมองอีกด้านของผลดีว่ามีอะไรอีกบ้าง 
     - นายปานเทพ พัวพงศ์พันธ์ โฆษก กมธ.วิสามัญ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง (ฉบับท่ี...) พ.ศ.... แถลงผลการประชุม
ว่าได้หารือถึงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ ในช่วงสุญญากาศ มีการควบคุมการใช้ที่สอดรับกับประกาศ สธ.ด้วย ขอให้
ประชาชนและสถานศึกษาคลายกังวล ทั้งนี้ กมธ.เสียงข้างมาได้วางหลักการและกรอบการปลูกในครัวเรือนว่าให้ปลูกได้ไม่เกิน 
10 ตัน/ครัวเรือน มีเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริมให้คนตัวน้อยได้ประโยชน์สูงสุดจากกัญชา และลดความเหลื่อมล้ำของสังคม โดย
กำหนดการปลูกทางเศรษฐกิจเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ขนาดเล็กปลูกไม่เกิน  5 ไร่ ลดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุด 
หรือไม่ควรมีเลย 2) ขนาดกลาง 5-20 ไร่ มีขั้นตอนขออนุญาตเพิ่มขึ้นพอประมาณ 3) ขนาดใหญ่ มากกว่า 20 ไร่ขึ้นไป ถือเป็น
กลุ่มผู้ลงทุนท่ีหวังผลทางธุรกิจ ต้องมีผลตอบแทนให้รัฐมากข้ึน ส่วนการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ เห็นพ้องว่าการปลูก
กัญชาของทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย และผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์อื่น จะได้รับการคุ้มครองในฐานะ
เพียงจดแจ้งเท่านั้น จะเหมือนกับผู้ประกอบการขนาดเล็ก 
     - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยแพร่ประกาศเรื่อง นโยบายคุ้มครองสุขภาพนิสิต นักเรียน และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลยั 
จากการใช้พืชกัญชาหรือกัญชงในพื้นที่เขตการศึกษาของจุฬาฯ 

- 

บทความกัญชา 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์  คอลัมน์ ตรีศูล 
     - เหรียญมีสองด้าน ดาบมีสองคม กัญชาเสรีมีทั้งคุณและโทษ ตอนนี้ประโยชน์ทางการแพทย์แพ้ประโยชน์ทางธุรกิจราบ
คาบ เกิดปรากฏการณ์กัญชาฟีเวอร์ ระบาดถึงตู้หยอดเหรียญขายเครื่องดื่ม พอมีเสียงติติง รัฐบาลโมโหตอบโต้กลับ คนส่วน
ใหญ่หนุนสมุนไพรไทยเป็นพืชเศรษฐกิจเพื่อการแพทย์ ต้องไตร่ตรองไปในทิศทางทีต่้องการ 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ คอลัมน์ บทบรรณาธิการสยามรัฐ 
      - กัญชาเป็นดาบสองคม การให้ความรู้และการสื่อสารกับปชช.จากภาครัฐให้เข้าใจและเข้าถึงอย่างถ่องแท้เพื่อให้ใช้
ประโยชน์จากกัญชาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันผลกระทบต่อสังคม สถิติด้านอุบัติเหตุ และสถิติอาชญากรรมจะ
เป็นตัวช้ีวัดอย่างหนึ่ง ดังนั้น งานป้องกันจึงมีความสำคัญ ช่องทางในการให้ความรู้เรื่องกัญชากับชุมชนผ่านกลไกและโครงการ
ต่างๆ ในพ้ืนท่ีที่ต้องอาศัยการบูรณาการของทุกภาคส่วนจึงจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้กัญชายังสามารถขับเคลื่อนได้ 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ บุคคลในข่าว 
     - กัญชาไม่ว่าจะปลดล็อกจากยาเสพติดหรือไม่ ก็คือยาเสพติดให้โทษในตัวของมันเอง เพราะมีสารเสพติดร้ายแรงที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพและระบบการทำงานของร่างกาย ดังนั้น กัญชาเพื่อสุขภาพที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ 
รมว.สธ. ใช้เป็นเหตุผล จึงไม่น่าจะเป็นความจริง แต่กัญชาเพื่อการแพทย์มีความเป็นไปได้มากกว่า และยิ่งน่าเป็นห่วงเมื่อ              
นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แถลงว่า หากผู้บริโภคยืนยันต้องการจะบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มี
ส่วนประกอบของกัญชา แม้ทางร้านจะแจ้งให้ทราบแล้ว เกิดผลข้างเคียงผู้บริโภคต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง ถ้าเป็นแบบนี้ยิ่ง
อันตรายเข้าไปใหญ่ ท้ังนี้ เห็นว่ารัฐบาลและสธ.ต้องรับผิดชอบ ในฐานะเจ้าของนโยบายกัญชาเสรี ทั้งที่รู้ว่ากัญชามีพิษร้ายแรง 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ สารพันปัญหาสาระน่ารู้? 
     - จดหมายจาก รังสรรค์ จันทร์น้ำใส และสมควร บุญสมเกียรติ ระบุ อยากให้ผู้ที่ต้องการปลูกกัญชา ต้องทำหนังสือหรือไป
กรอกแบบฟอร์มกับ กษ. และเสียค่าใบอนุญาตเพาะปลูก สำหรับการผลิตหรือเป็นส่วนประกอบยาหรืออาหารให้ไปยื่นขอ
อนุญาต สธ. และเสียค่าจดทะเบียนหรือค่าธรรมเนียม โดยให้ อสม.เป็นผู้ดูแลตรวจสอบว่าทำตามที่จดทะเบียนไว้หรือไม่ ส่วน
การปลดล็อกกัญชา ทำอะไรควรรอบคอบ ไม่ใช่พอถูกโจมตีถึงขยับมาคิดแก้ไข ใครที่มีส่วนสนับสนุนให้เปิดเสรีกัญชา ต้อง
พิจารณาตัวเอง เสียดายงบฯ จ่ายเงินเดือน คอลัมนิสต์ตอบว่า สธ. ออกประกาศ กำหนดมาตรการต่างๆ รองรับและมีแนวทาง

- 
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ในการใช้กัญชา โดยเฉพาะที่นำไปเป็นส่วนผสมของอาหารการกิน เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นที่เรียบร้อย และเป็น
บทเรียนซ้ำซากของรัฐบาลชุดนี้ ถึงการปรับแก้กฎหมาย ดำเนินนโยบาย มาตรการต่างๆ ที่ยังรอบคอบรัดกุมน้อยไป ฝากให้  
รมว.สธ.สั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับไปพิจารณาด้วย      
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ คาบลูกคาบดอก 
     - การปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติด โดยพรรคภูมิใจไทยที่มี นายอนุทิน รมว.สธ. ผลักดันจนสำเร็จจากยาเสพติดเป็น
พืชเศรษฐกิจ ทั้งนี้ รัฐใช้งบรณรงค์เลิกสูบบุหรี่หมดไปเท่าไหร่ แต่กลับสนับสนุนเรื่องของกัญชาเพิ่มชนิดยาเสพติดเข้ามาใน
สังคม ดูค้านสายตาพิลึก แล้วระดับความรุนแรงระหว่างบุหรี่ กับกัญชา ต่างกันมหาศาล โดยเฉพาะการส่งผลต่อจิตประสาท 
รวมถึงความรีบร้อนของการปลดล็อกกัญชา กลายเป็นดาบสองคมถ้าจะตีเป็นคะแนนเสียงทางการเมือง จะเป็นดาบสองคม
เช่นกันทำให้คนส่วนใหญ่ตัดสินใจต่อการเลือกตั้งครั้งต่อไปได้ง่ายขึ้น 

          โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

สถานการณ์ประจำวัน 
     - สถานการณ์ในประเทศ 21 มิ.ย. พบผู้ติดเช้ือรายใหม่ 1,714 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,502,542 ราย เสียชีวิต 21 ราย 
เสียชีวิตสะสม 30 ,506 ราย รักษาหายเพิ่ม 2 ,137 ราย รักษาหายสะสม 4 ,451,569 ราย ยังรักษาอยู่  20,467 ราย  
สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเช้ือ 544,852,898 (+53,421) ราย เสียชีวิต 6,341,826 (+93) ราย รักษาหาย 520,125,061 
(+50,690) ราย 

- 

ประเด็นสำคัญ      
     1. ประเด็นยกเลิกถอดหน้ากากอนามัย 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, แนวหน้า, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, 
mcot, amarintv) ทีวีช่อง NBT 
     - นพ.สุวรรณชัย ยิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ข้อมูลการสำรวจอนามัยโพเกี่ยวกับมาตรการสวมหน้ากาก
ตลอดเวลาในสถานที่สาธารณะและสถานประกอบการ พบว่า ประชาชนร้อยละ 93.3 เห็นว่ายังคงต้องสวมหน้ากากต่อไป มี
เพียงร้อยละ 6.7 ที่เห็นว่าให้เลิกทำ จึงแนะเพิ่มเติมว่า การสวมหน้ากากทุกครั้งต้องสวมให้ถูกวิธี และให้กระชับกับใบหน้า 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, INN,  
thebangkokinsight, thestandard) 
     - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. เผย ศบค. เลื่อนการถอดหน้ากากอนามัยในพื้นที่ กทม. ออกไป เนื่องจากยังมีผู้ที่
ได้รับวัคซีนโควิด 19 บูสเตอร์เข็ม 3 ไม่มาก เป็นจุดเสี่ยงท่ีอาจให้เกิดผู้ตดิเช้ือได้ ขอให้ กทม. เร่งกระตุ้นเข็ม 3 ให้มากขึ้น และ
กำชับการตรวจติดตามสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบันเทิงตามแนวทาง COVID Free Setting  
     2. เสนอยกเลิกห้ามขายสุรา 14.00-17.00 น. 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด , ผู้จัดการ, เดลินิวส์, hfocus, thebangkokinsight, soudhitalk, 
nationtv, ch7) 
     - นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีมีพรรคการเมืองเสนอให้ยกเลิกกฎห้ามขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เวลา 14.00-17.00 น. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิดคลี่คลายว่า ที่ผ่านมาประเทศไทยมีประกาศอยู่หลายฉบับท่ี
อนุญาตให้สถานบริการบางประเภทสามารถจำหน่ายและดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ได้อยู่แลว้ ดังนั้น ข้อเสนอให้ยกเลิกช่วงเวลา
ห้ามจำหน่าย ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร เพราะถ้าปลดตรงนี้ ร้านค้าทั่วไปคงขายได้ จะทำให้คนเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีก
มาก ท่ีผ่านมาขนาดกำหนดช่วงเวลาห้ามขาย ยังพบว่ามีผลกระทบ สร้างความสูญเสียมากท้ังเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ 
     - นายชูวิทย์ จันทรส ผู้ประสานงานเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ กล่าวว่า เป็นความพยายามฉวยโอกาสของ
กลุ่มสุราข้ามชาติและล็อบบี้ยิสต์ที่ทำเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ มองข้ามผลกระทบทางสังคม  
     3. เสนอยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยโพสต์, workpointtoday, INN, ch7) 
     - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพรรคก้าวไกลเสนอ ให้ยกเลิกการ
ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ว่า ขณะนี้ประกาศไปถึงสิ้นเดือน ก.ค. 2565 ต้องพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็น ซึ่งที่ผ่านมาการ
ใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เพื่อบูรณาการทุกหน่วยงาน ทั้งพลเรือน ตำรวจ และทหารให้เพียงพอและเกิดประสิทธิภาพต่อการบริหาร
สถานการณ์ต่าง ๆ หากจะยกเลิกจะเหลือแต่กฎหมายของ สธ. จะทำไหวทุกอย่างหรือไม่ ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ 
     4. การติดเชื้อโควิดจากแมวสู่คน 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, สยามกีฬา, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน , เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, 
ผู้จัดการ , สยามรัฐ, โพสต์ทู เดย์ , แนวหน้า , ฐานเศรษฐกิจ , nationtv, thebangkokinsight, isaranews, soudhitalk, 
ch3plus, TNN, ch7, js100, pptvhd36, springnews, workpointtoday) 
 

- 
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     - นพ.ศรัญญู ชูศรี แพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านโรคติดเช้ือ รพ.สงขลานครินทร์ แถลงถึงกรณี นิวยอร์ก ไทม์ส อ้างรายงานผล
การศึกษาในประเทศไทยว่าเป็นประเทศแรกของโลกที่พบการติดเชื้อโควิดจาก "แมวสู่คน" ซึ่งขอช้ีแจงว่า เหตุการณ์เกิดเมื่อ
เดือน ส.ค. 2564 แมวอายุ 10 ปี อยู่กับเจ้าของ 2 คน ใน กทม. เมื่อติดเชื้อโควิด ซึ่งในขณะนั้น กทม. มีเตียงรักษาค่อนข้าง
จำกัด จึงวางแผนมารักษาตัวกับญาติที่ จ.สงขลา โดยผู้ป่วยท้ัง 2 คน น่ังรถส่วนตัวมาจาก กทม. พร้อมแมว และผลตรวจแมว
พบติดเช้ือโควิด 19 ขณะตรวจแมวจาม ส่งผลให้สัตวแพทย์ติดเช้ือด้วย แต่ผู้ช่วยสัตวแพทย์ไม่ติดเชื้อ แสดงให้เห็นว่าโอกาส
การติดเช้ือจากแมวต่ำ หากไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดจริงๆ แต่ขอแนะนำว่าหากเจ้าของสัตว์เลี้ยงมีอาการป่วยขอให้หลีกเลี่ยงการ
สัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยง 
     5. ภาวะ Long COVID 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, mcot, 
isaranews, soudhitalk) 
     - นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ โพสต์ว่า ก่อนหน้านี้มีบางสื่อให้ข่าวว่าร้อยละ 20 -40 ของผู้ติดเช้ือสายพันธุ์โอมิครอน มีภาวะ 
Long COVID ทำให้คนไทยวิตกกังวลกันมาก ท้ัง ๆ ที่ยังไม่มีหลักฐานจากการศึกษาขนาดใหญ่รองรับ จากผลการศึกษาของ 
ม.คิงคอลเลจ ลอนดอน พบหลักฐานว่าผู้ที่ติดเช้ือโอมิครอนมีภาวะ Long น้อยกว่าสายพันธุ์เดลต้า ขอให้คนไทยอย่าตื่นกลัว
เรื่องนี้มากเกินไป คนที่หายป่วยจากสายพันธุ์โอมิครอนส่วนใหญ่กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิม มีเพียง 4 เปอร์เซ็นต์ที่มีภาวะ 
Long COVID 
     6. ความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านป้องกันโควิด 19 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยรัฐ, สยามรัฐ) เว็บไซต์แนวหน้า 
     - นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกฯ เผยว่า นายกฯ สนับสนุนความร่วมมือกับประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขง 
(MBDS) ได้แก่ กัมพูชา จีน ลาว ไทย และเวียดนาม เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์และมาตรการสำหรับการป้องกัน
ควบคุมโควิด 19 เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แลกเปลี่ยนความคิด ข้อคิดเห็น เพื่อนำมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบท
ของประเทศตนเอง โดยนายกฯ เช่ือมั่นว่าความร่วมมือนี้จะทำให้สมาชิกสามารถผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้  พร้อมกำชับ
หน่วยงานของไทยเฝ้าติดตามสถานการณ์ต่อเนื่อง ย้ำว่าสถานการณ์ดีขึ้นแต่ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการ สธ.  
     - กรมควบคุมโรค ระบุ ประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนข้อมูลขณะนี้มี 4 ประเทศ (กัมพูชา ลาว ไทย และ
เวียดนาม) ที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านของโควิด 19 จากระยะโรคระบาดใหญ่สู่โรคประจำถิ่น โดยมีมาตรการป้องกันโรคที่
เหมือนกัน คือ การรณรงค์เร่งรัดการฉีดวัคซีนให้มีความครอบคลุมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเข็มกระตุ้นในกลุ่มเสี่ยง ลดป่วยหนัก 
และเสียชีวิต นำไปสู่การเปิดประเทศอย่างปลอดภัย  

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

Specialised Expo ปี 2028  
    สื่อนำเสนอ : นสพ .ไทยรัฐ, เว็บไซต์  (โพสต์ทู เดย์ , มติชน , แนวหน้า , ผจก ., thailandplus, thejournalistclub,  
plewseengern, newtv, mcot, INN) 
    - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. นำคณะผู้แทนประเทศไทยนำเสนอความพร้อม “ภูเก็ต” ให้เป็นเจ้าภาพ
จัดงาน Specialised Expo ปี 2028 แข่งกับสหรัฐอเมริกา อาร์เจนตินา เซอร์เบีย และสเปน ไทยย้ำถึงจุดเด่นของจังหวัด
ภูเก็ตซึ่งจะเป็นสถานที่จัดงานในด้านต่างๆ ท้ังการเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ได้รับการจัดอันดับให้
เป็น 1 ใน 10 เมืองของโลกที่มีความเหมาะสมในการเป็นสถานที่ทำงานไปเที่ยวพักผ่อนไป (Workation) มีโครงสร้าง
สนับสนุนการท่องเที่ยวที่ครบถ้วน ทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศของคนในพื้นที่ บริการทางด้านสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน 
พร้อมประชุมซักซ้อมเต็มที่ก่อนนำเสนอ เมื่อกระบวนการเสร็จสิ้นจะประกาศผลประเทศที่ได้รับคัดเลือก มิ.ย.66 หากประเทศ
ไทยชนะการคัดเลือกจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ มีเงินสะพัดกว่า 4.9 หมื่นล้านบาท เกิดการจ้างงาน ส่งเสริม Medical Hub 
และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

- 

การจัดสร้าง “โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์”จ.อุดรธานี 
    สื่อนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus) 
    - ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ลงพื้นที่ติดตามการจัดสร้าง “โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์” สถาบันพระบรมราชชนก จ.
อุดรธานี ทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นสถานที่และแหล่งการเรียนการสอน ผลิตแพทย์
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวรองรับการบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ ครอบคลุมรพ.สต.ทั่วประเทศ กำหนดวันวางศิลาฤกษ์ 1 
ก.ค. 65 โดยได้รับความเมตตาจากพระราชภาวนาวชิรากร (หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก) เจ้าอาวาสวัดอุดมมงคลนาราม 
(วัดป่านาคำน้อย) ประธานองค์อุปถัมภ์การก่อสร้างฯ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2568 
 
 

- 
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แพทย์แนะฝังเข็มช่วยปรับสมดุล บำบัดฟ้ืนฟูผู้ป่วยโรคประสาท 
    สื่อนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์, กรุงเทพธุรกิจ, thailandplus, TNN, mcot, 
workpointtoday) 
    - นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การฝังเข็มคือศาสตร์หนึ่งในแพทย์แผนจีน ซึ่งมีใช้กันมานาน โดย
การใช้เข็มที่มีขนาดเล็กมากฝังตามจุดฝังเข็มบนร่างกายตามทฤษฎีการแพทย์แผนจีน กลไกการรักษาโรคด้วยการฝังเข็ม ตาม
ทฤษฎีวิทยาศาสตร์การแพทย์ปัจจุบันพบว่า การฝังเข็มเป็นการกระตุ้นตัวรับสัญญาณระบบประสาทของปลายประสาทหลาย
ชนิดที่กระจายอยู่ในแต่ละช้ันของเนื้อเยื่อ ตั้งแต่ชั้นผิวหนัง เนื้อเยื้อใต้ผิวหนัง เยื่อหุ้มกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อ เส้นประสาท และ
หลอดเลือด ทำให้เกิดสัญญาณประสาทผ่านเข้ามาในไขสันหลัง ซึ่งสัญญาณประสาทส่วนหนึ่งจะย้อนออกไปจากไขสันหลังเกิด
เป็นวงจรสะท้อนกลับ (reflex) ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื้ออวัยวะบริเวณใกล้เคียงที่ถูกเข็มปัก เช่น มีการขยายตัว
ของหลอดเลือด มีการคลายตัวของกล้ามเนื้อที่หดเกร็ง เป็นต้น สัญญาณประสาทอีกส่วนหนึ่งจะเคลื่อนท่ีไปตามไขสันหลังเข้า
สู่สมองเพื่อไปกระตุ้นศูนย์ควบคุมต่าง ๆ ในสมองให้มีการหลั่ง “สารสื่อสัญญาณประสาท” ออกมาหลายชนิดพร้อมกับการ
กระตุ้นสัญญาณประสาท โดยเฉพาะระบบประสาทอัตโนมัติ 

- 

สบส.เร่งรณรงค์ให้ประชาชนใช้กัญชาอย่างถูกต้อง เหมาะสม 
    สื่อนำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, thailandplus, thebangkokinsight, ทีวีช่อง NBT) 
    - นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ตามที่ รัฐบาลได้ประกาศ “ปลดล็อกกัญชา” อย่าง
เป็นทางการ เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.ที่ผ่านมา ส่งผลให้ประชาชนสามารถปลูกกัญชา และมีพืชกัญชาไว้ในครอบครองได้โดยไม่ผิด
กฎหมาย ซึ่งวัตถุประสงค์ของภาครัฐในการปลดล็อกกัญชาครั้งนี้ มุ่งเน้นในการนำพืชกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ กรม สบส.ได้ดำเนินการประชุมหารือร่วมกับเครือข่ายประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน และเครือข่ายสุขภาพทั่วประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ทางไกลเพื่อประสาน ขอความร่วมมือจากพี่น้อง อสม . 1.05 
ล้านคน ร่วมลงพื้นที่ชุมชนรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ตามหลัก “รับ รู้ ปรับ ใช้” ในการใช้กัญชา
อย่างถูกต้อง เหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ 

- 

DMIND Application แอปคัดกรองผู้ป่วยซึมเศร้า 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์สปริงนิวส์,  thailandplus, mcot 
    - พญ.อัมพร  เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วย รศ .นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สสส.  เปิดตัวนวัตรกรรม DMIND Application 
สำหรับคัดกรองผู้ป่วยซึมเศร้า และส่งต่อข้อมูลให้กรมสุขภาพ เพื่อช่วยเหลือดูแลอย่างรวดเร็ว โดยโปรแกรมดังกล่าวเป็นการ
คัดกรองผ่านระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ที่เชื่อมต่อกับแอปฯ หมอพร้อม เพียงกดเลือกเมนูตรวจสุขภาพใจ จากนั้นระบบ
จะสอบถามคัดกรองเบื้องต้น และเข้าใจ การสอบถามผ่าน AI แบบโต้ตอบและรับฟัง ประเมินความเสี่ยงผ่าน การแสดงออก
ทางสีหน้า น้ำเสียง ซึ่งเป็นเสมือนการตอบคำถามกับนักจิตวิทยาแบบตัวต่อตัว ประสานศูนย์สุขภาพจิตทั้ง 13 เขตสุขภาพ 
โดยโปรแกรมดังกล่าวมคีวามแม่นยำอยู่ท่ี 75% ทั้งนี้ ความแม่นยำยังข้ึนอยู่กับ ระบบสัญญาณโทรศัพท์ และเสียงของผู้รับการ
ประเมิน หากชัดเจนก็สามารถประเมินได้อย่างแม่นยำถูกต้อง  

- 

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
     สื่อนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ผจก., nationtv, mcot, thailandplus) 
  - นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีพรรคการเมืองเสนอเรื่องการยกเลิกกฎหมายกำหนด
ช่วงเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์14.00-17.00 น. ว่า ที่ผ่านมาประเทศไทยมีประกาศอยู่หลายฉบับ เช่น ประกาศสำนัก
นายกรัฐมนตรีที่มีการอนุญาตให้สถานบริการบางประเภทสามารถจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อยู่แล้ว เช่น ผับ 
บาร์ ร้านที่มีวงดนตรี แม้กระทั่งสนามบิน ก็ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบปลอดภาษีได้ ข้อเสนอให้มีการยกเลิกช่วงเวลาห้าม
จำหน่ายจึงไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร เพราะถ้าปลดตรงนี้ ร้านค้าทั่วไปก็คงขายได้ ก็จะทำให้คนเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีก
มาก ซึ่งท่ีผ่านมาขนาดมีการกำหนดช่วงเวลาห้ามขายยังพบว่ามีผลกระทบ สร้างความสูญเสียมาก ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ 
ส่วนความคืบหน้าการปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขณะนี้ทางกรมควบคุมโรคได้ส่งร่างปรับปรุงฯ เข้า 
ครม.ไปแล้ว รอเข้าวาระการประชุม       
     สื่อนำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผจก., sondhitalk) 
     - นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณี จ๊ะ อาร์สยาม นักร้องสาวช่ือดังไปร่วมแสดงคอนเสิร์ตที่
ผับแห่งหนึ่งใน จ.เชียงใหม่ แล้วดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูตรพิเศษช่ือ “แสงสว่าง” และ “แสงสุดท้าย” จนทำให้หมดสติขณะ
ร้องเพลง ว่าผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นมีจำนวนมาก หากดื่มน้อยก็จะไปกระตุ้นพฤติกรรม กระบวนการคิด คึก
คะนอง ให้เกิดความสนุกสนาน หากดื่มมาก ดื่มนานๆ ก็จะไปกดการทำงานของสมอง ซึม น็อก บางคนออกฤทธ์ิต่างกัน รวม
ไปถึงผลกระทบระยะยาว ทำให้เกิดภาวะตับแข็ง มะเร็งตับ รวมถึงผลกระทบเรื่องสุขภาพของตัวเอง เศรษฐกิจของครอบครัว 
เกิดความรุนแรงในครอบครัว สังคม ฯลฯ ล้วนเป็นความเสียหายที่ประเมินค่าไม่ได้ 

- 
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กฎหมายแบนบุหร่ีไฟฟ้า 
    สื่อนำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ คอลัมน์ มุมศึกษาหาความสุข 
     - ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และนายกแพทยสภา 
เน้นย้ำอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าที่มีผลร้ายต่อสุขภาพผู้เสพทั้งโดยตรงและผู้สูบมือสองมือสามรุนแรงมาก ขอบคุณนายกฯ 
ประยุทธ์ สั่งการเรื่องการนำเข้าและห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย ให้ความสำคัญกับสุขภาพของประชาชนคนไทย 
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน  
     ด้าน ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ เลขาธิการสมาพันธ์ฯ เผย การยกเลิกการแบนบุหรี่ไฟฟ้าแล้วเปลี่ยนมาใช้การควบคุมไม่ให้
เยาวชนเข้าถึงตามที่กลุ่มสนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้ากล่าวอ้างนั้นไม่ได้ผล  มีตัวอย่างแล้วจากหลายประเทศ ทั้งนี้สมาพันธ์ฯ ซึ่งมี
สมาชิกทั่วประเทศกว่า 800 องค์กรจะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า และเหตุผลสำคัญ 9 ข้อ
ที่ประเทศไทยต้องห้ามบุหรี่ไฟฟ้าตามที่นายกฯ สั่งการ 

- 

 


